



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 สิงหาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: โรคใบต่างมันๆ ยังไม่จบ	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. ตรวจสอบสิทธิ์www.เยียวยาเกษตรกร.com แจ้งรายชื่อกลับ ธ.ก.ส.พร้อม...	thansettakij.com
3. รัฐมนตรีเกษตรฯ ขอให้เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 แจ้งเลขบัญชี...	js100.com
4. คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: "ช่วงฝนทุ้งต้ม" เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. "ประภัตร" ช่วยน้ำท่วมท่าปลา	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
6. ชง"ไทย-เดนมาร์กคมิลค์แลนด์"ดึงBNK48เจาะใจคนรุ่นใหม่	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
7. 'สมศักดิ์-ประภัตร'ตรวจน้ำท่วม เยียวยาช่วยเกษตรกรประสบภัย	มติชน
8. 'ประมง'จ้ินายกฯแก้ปัญหาสินเชื่อ	กรุงเทพธุรกิจ
9. เกษตรฯเผยมติ ครม.เยียวยาชาวสวนลำไยปี'63 ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่	ข่าวสด
10. 'ชาวประมง'พร้อมขายเรือเลิกหาปลา ยื่น3ข้อเร่งแก้-ฮั้ม1แสนคนบุกทำเนียบ	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: โรคใบด่างมันฯ ยังไม่จบ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22868 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



สถานการณ์ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปัจจุบันพบการระบาดใน 29 จังหวัด มีพื้นที่ระบาดรวมทั้งสิ้น 442,564 ไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 3 อันดับแรก นครราชสีมา สระแก้ว และบุรีรัมย์

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด พร้อมขอชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในอัตราไร่ละ 3,000 บาท

โดยได้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปแล้ว 117,802 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของพื้นที่ระบาดทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ระบาด 324,762 ไร่



จากการลงพื้นที่ของ นาย อัญชวา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการระบาดมากที่สุด 280,990 ไร่ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดมากที่สุด 3 อำเภอแรก เลิงสาง ครบุรี และหนองบุญมาก หน่วยงานในพื้นที่ได้ทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างไปแล้ว 38,185 ไร่ ทั้งนี้ คณะ

ทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับอำเภอกำลังเร่งดำเนินการทำลายในส่วนที่เหลือ สำหรับเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น สำนักงานประมาณกำลังพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรหยุดพักการปลูกมันสำปะหลัง หลังจากการทำลายไปแล้ว 3-4 เดือน หรืออาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรสามารถสังเกตอาการของโรคใบด่างฯ ได้ด้วยตนเอง ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค จะมีใบด่างเหลือง ใบคลรูป และเสียวรูปทรง ลำต้นและแกล็น และไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ามันสำปะหลังที่ปลูกจะเป็นโรคใบด่างฯ ให้รีบติดต่อผู้นำชุมชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเพื่อวินิจฉัยโรค และหากพบเป็นโรค เจ้าหน้าที่จะขึ้นแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์ได้รับการชดเชยต่อไป.

ส-เล-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว : ตรวจสอบสิทธิ www.เยียวยาเกษตรกร.com แจงรายชื่อกลับ ธ.ก.ส.พร้อม...

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร

ตรวจสอบสิทธิ www.เยียวยาเกษตรกร.com แจงรายชื่อกลับ ธ.ก.ส.พร้อมไอเทนท์ 15,000

30 Aug 2020 00:09 น.

อ่าน 655 ครั้ง



ธ.ก.ส. ตีกลับรายชื่อกเกษตรกรจำนวน 115,892 ราย แจงบัญชีไม่สามารถโอนเงินได้ คืนกลับไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อตรวจสอบสิทธิอีกรอบ หลังแจกลับพร้อมเงิน 15,000 บาท ภายใน 1 วัน

จากกรณีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ถึงกันยายน 2563 ให้เกษตรกรกลุ่มตกหล่นจำนวน 15,000 บาท โดยให้เกษตรกรตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งทุกหน่วยในพื้นที่แจ้งเกษตรกรที่ได้รับสิทธิรับเงิน 15,000 บาท แจงเลขบัญชี กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดย ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดโควิดคิดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิครบถ้วน

ขณะที่ นายพลเชษฐ์ คุราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินนั้น ได้ขอให้หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนพื้นที่ติดต่อกเกษตรกรโดยตรง หรือ จะประสานผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรแจ้งเลขบัญชี โดยจะโอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชี รีบมาแจ้งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. โดยเร็ว โดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขที่บัญชีของธนาคารได้ทันที แต่หากถ้าเป็นบัญชีที่ถูกพร้อมเพรียงกับเลขบัตรประชาชน จะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุด

มีรายงานข่าวจาก ธ.ก.ส. ว่า ได้แจ้งบัญชีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าได้กลับไปให้ทางกระทรวงเกษตรพิจารณาพิจารณาให้สิ้น 115,892 รายออกจาก ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีเอาไว้

อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ ธ.ก.ส. รวรายชื่อกเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงเกษตรฯทราบแล้ว แจงกลับมารวรายชื่อกเกษตรกรจำนวนที่รายชื่อทางธ.ก.ส.พร้อมโอนให้ทันทีภายใน 1 วัน หลังจากรับแจ้งรายชื่อ ซึ่งจะเป็นการโอนให้ครั้งเดียวรวม 15,000 บาท



มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน)
ณ วันที่ 27 ส.ค. 63

ผลการโอนเงิน	เกษตรกร (ราย)	เงิน (ล้านบาท)
รอบที่ 1 (พ.ค.)	36,374	181.870
รอบที่ 2 (มิ.ย.)	36,374	181.870
รอบที่ 3 (ก.ค.)	36,374	181.870
รวมผลการโอน		545.610

ข้อมูลจาก กษ. รวม 149,377 ราย

- บัญชีที่ 1 กลุ่มที่ลงทะเบียน/จดทะเบียน - 39,721 ราย
- บัญชีที่ 2 กลุ่มที่ไม่ลงทะเบียน/จดทะเบียน - 109,656 ราย

ส่งบัญชีกลุ่ม 1 กษ. หลัง ตรวจสอบสถานะกับ ธ.ก.ส.แล้ว

- บัญชีที่ 1 จำนวน 107 ราย
- บัญชีที่ 2 จำนวน - ราย

ดูระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินโอน

- บัญชีที่ 1 จำนวน 3,240 ราย
- บัญชีที่ 2 จำนวน 109,656 ราย

ไม่สามารถโอนได้ - ราย

เนื่องจากเกษตรกรไม่ยื่นบัญชีเงินโอน

www.เยียวยาเกษตรกร.com

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 9.30 น.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ js100.com

หัวข้อข่าว : รัฐมนตรีเกษตรฯ ขอให้เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 แจ้งเลขบัญชี...

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

js100 จราจร PACIFIC ของทนายได้กิน POST & SHARE Search news & topics

พร้อมดอกเบี้ย 0% 48 เดือน

รัฐมนตรีเกษตรฯ ขอให้เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินโดยด่วน

วันที่: 09:39น.

190 Shares 116 Tweets

ข่าวเรื่องบริษัท Rejuvet Clinic มีใจไม่คิดตั้งแพคเกจ!

อยาก "รีเวอร์จ" แลมันมีเวลาพักกิน? Rejuvetin 30 นาทีใส่ใจ!

เจ้าชายที่ตำราชก็กับออกใจเมื่อเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดมีอายุ 93 แล้ว

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา รำจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 15,000 บาท แจ้งเลขบัญชีรับ ร.ก.ส. โดยด่วน

นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิการบดีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดบรรยาย นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มอบหมายไป สศก. ในฐานะนายทะเบียน จัดสายเรียกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 112,126,730 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคใต้จำนวน 1 (เดือน พ.ค.) จำนวน 7,488,705 บาท จำนวนเงิน 37,433,525 ล้านบาท ภาคเหนือจำนวน 2 (เดือน มิ.ย.) จำนวน 7,472,114 บาท จำนวนเงิน 37,390,570 ล้านบาท และภาคอื่นรวมทั้งสิ้น 3 (เดือน ก.ค.) จำนวน 7,466,527 บาท จำนวนเงิน 37,322,635 ล้านบาท

ขณะชี้แจงการขอคืนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน-14 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 378 ราย โดยมีผู้แจ้งคืนสิทธิแล้ว สามารถคืนเงินได้ยอดรวมทั้ง 5 ร.ก.ส.

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ให้ขยายเวลาการดำเนินการ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้คล่องตัวมากขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนประมาณ 38,737 ราย ตลอดจนเกษตรกรที่ขาดคุณสมบัติ และหากการพิจารณาแล้ว จำนวนประมาณ 269 ราย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ เนื่องจากไม่เข้าข่ายคุณสมบัติตามข้อกำหนดสิทธิโครงการฯไว้ตั้งแต่ก่อนมาลงทะเบียนโครงการฯในเบื้องต้นแล้ว จำนวนประมาณ 759 ราย โดยจะจ่ายรวมแล้ว จำนวน 15,000 บาท ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม

สำหรับเกษตรกรที่ส่งใบแจ้งคืนสิทธิที่ยังไม่โอนเงิน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใบแจ้งคืนสิทธิเกษตรกรโดยด่วน ทั้งนี้จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่เกษตรกรมาติดต่อ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรแจ้งเลขบัญชีคืน เพื่อให้โอนเงินคืนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ และขอไปกลุ่มเกษตรกรที่ส่งใบแจ้งเลขบัญชีคืนมาแจ้งเลขบัญชีคืน ร.ก.ส. โดยจะเป็นผู้ที่บัญชีของสาขาใดก็ได้ แต่หากถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จะมีสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุด

มองทั่วทิศเมืองไทย

“ช่วงฝนชุ่มฉ่ำ” เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ

ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันศัตรูพืช หรือเร่งผลผลิตกันอย่างแพร่หลาย

แต่มีอีกหลายคนที่ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในระยะยาว เกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ

เจกเช่นเดียวกับที่ บ้านทุ่งต้อม หมู่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ที่มีการร่วมแรงร่วมใจรวมกลุ่มจัดตั้ง “ช่วงฝนชุ่มฉ่ำ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ” ขึ้น

“ช่วงฝนชุ่มฉ่ำ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ” เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ที่จะเดินตามรอยพ่อหลวง ร.9 มีการ *น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* มาประยุกต์ใช้ โดยนำหลัก “บ-ว-ร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน (ราชการ) มาพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการระลึกถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยมี พระครูสมุห์เจษฎา จิตสทุโท เจ้าอาวาสวัดทุ่งต้อม เป็นศูนย์รวมจิตใจความสามัคคี และตั้งใจจะสร้างตลาดเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อม ให้เป็นแหล่งซื้อขายผลผลิตที่ปลอดภัยของชุมชนและผู้บริโภค

นายธรรมบุญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงราย บอกว่า “เกษตรอินทรีย์” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะบูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“หน่วยงานในสังกัดจึงเห็นชอบร่วมกันในการคัดเลือก บ้านทุ่งต้อมเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และได้จัดทำโครงการ *พัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์* มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เกษตรวิถีใหม่



เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของชุมชน พัฒนาตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ให้เป็นจุดซื้อขายผลผลิต รวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ สร้างเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย การไม่ใช้สารเคมีทางเกษตรนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุน เพิ่มรายได้อีกด้วย.

วิโรจน์ วงศ์ใหญ่/รายงาน

"ประภักดิ์" ช่วยน้ำท่วมท่าปลา

นายประภักดิ์ โทษุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภพ ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตร จ.อุตรดิตถ์ และนายจักรพรรด สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ให้การต้อนรับ สำหรับพื้นที่ อ.ท่าปลา มีประชาชนเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 4,846 คน 1,077 ครัวเรือน ในพื้นที่ 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือและรับฟังปัญหา อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว ที่ทำการปกครอง อ.ท่าปลา โครงการชลประทาน จ.อุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ธ.ก.ส. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ.



ช่วยน้ำท่วม ประภักดิ์ โทษุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา โดยมี พิภพ ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ.

ชง"ไทย-เดนมาร์กมิลค์แลนด์" ดึงBNK48เจาะใจคนรุ่นใหม่

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำศิลปินกลุ่ม BNK48 จำนวน 12 คน นำโดยเฉอปราง และสมาชิก 11 คน เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของร้านไทย-เดนมาร์ก มิลค์แลนด์ เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชน ในการสร้างการจดจำ ส่งเสริม และรณรงค์การบริโภคนมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปให้เลือกตั้งนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย และการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของนมซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย และมี คุณประโยชน์สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ

"การเปิดร้านไทย-เดนมาร์ก มิลค์แลนด์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มปริมาณการดื่มนมจากเมนูเครื่องดื่มต่างๆที่ใช้ ส่วนผสมของนมไทย-เดนมาร์ก โดยมีมากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ และได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีภารกิจวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในทุกๆปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภค คนไทยและเพิ่มรายได้ให้กับ อ.ส.ค. ในอนาคต".

'สมศักดิ์-ประภัทร'ตรวจน้ำท่วม เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประภัทร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายมนู พุกประเสริฐ อดีตนายก อบจ.สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดน้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย 3 จุด โดยมีข้าราชการในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ช่วงเช้าเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จากนั้นไปยังวัดคลองโป่ง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง และ อบต.คลองกระงะ อ.สวรรคโลก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และความเสียหายในพื้นที่ต่างๆ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วม จ.สุโขทัย นั้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วน อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ แต่ในภาพรวมระยะเร่งด่วน รว.มหาดไทย รว.อุตสาหกรรมรมช.เกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วอย่างเต็มที่ ตนในฐานะคนพื้นที่ ต้องขอขอบคุณนายกฯและคณะรัฐมนตรี ส่วนในระยะกลางนายกฯได้อนุมัติงบประมาณโครงการที่จะแบ่งน้ำจากแม่น้ำยมออกไปทาง อ.พิชัย จากเดิมคลองนั้นใช้การส่งน้ำไม่ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าทำโครงการใหม่ที่นายกฯอนุมัติงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท จะสามารถส่งน้ำไปได้ 350 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที รวมถึงจะเป็นการแก้ปัญหาหน้าดินตลิ่ง ล้นแม่น้ำยม และเกิดปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีแบบนี้ได้พอสมควร และระยะที่ 3 เรื่องการสร้างเขื่อนภาคเหนือ ใช้งบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าหากมีการพูดคุยกัน นายกฯจะแบ่งเงินมาช่วยตรงนี้ได้ หากประชาชนเข้าใจและไม่ขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ

นายประภัทรกล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 1.ด้านพืช รัฐบาลจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยกรณีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยข้าวชดเชย 1,114 ไร่ พืชไร่ชดเชย 1,148 บาท/ไร่ และพืชสวน ไม้ผลอื่นๆชดเชย 1,690 บาท/ไร่ และชดเชยไม้เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ สำหรับการเยียวยาและฟื้นฟู กรมการข้าวจะเยียวยาค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัม/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,050 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้เป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูปลูกถัดไป 2.ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ 5,615.56 ตัน หญ้าแห้ง 335 ตัน ยานพาหนะ 201 คัน กุ้งยั้งชีพ 3,000 ชุด ทีมแพทย์ 119 ทีม หน่วยอพยพสัตว์/เคลื่อนที่เร็ว 119 หน่วย 357 คน และเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ โดยได้แจกจ่ายเสบียงสัตว์ไปแล้ว 20.40 ตัน อาหารสัตว์อื่น 944 กิโลกรัม อพยพสัตว์ 18,908 ตัว รักษาสัตว์และเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 2,206 ตัว และ 3.ด้านประมง ชดเชย 4,225 บาท/ไร่ ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และสนับสนุนพันธุ์ปลา

'ประมง'จี้นายกฯแก้ปัญหาลิขสิทธิ์

กรุงเทพธุรกิจ ● สมาคมประมงร้องรัฐ
แก้ปัญหาลิขสิทธิ์ หลัง 8 เดือนสูญ 3 แสนล้านบาท
ซูทิงเรือเหตุลิขสิทธิ์ประมงไม่คืบ วอน
นายกฯ หนึ่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาลิขสิทธิ์ "เฉลิมชัย"
รับจี้เบงกักแก้ปัญหาลิขสิทธิ์

นายกฯ รงมคลตรี้ลัษณ์ ประธาน
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
เปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี
พร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ว่า หลังหารือได้กำหนดข้อ
สรุปเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมงเพื่อ
แก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ IUU มากกว่า 6 ปี ขณะนี้
ชาวประมง 22 จังหวัดได้ยื่นยื่นขายเรือ
คืบไปแล้วประมาณ 2,500 ลำ และคาดว่า
ทั้งประเทศจะมีการขายเรือคืบไม่ต่ำกว่า

5,000 ลำ จากเรือที่มีทั้งระบบประมาณ
12,000 ลำ หากกฎหมายและกฎระเบียบ
ยังเป็นลักษณะนี้

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากลิขสิทธิ์
ให้กับชาวประมง ได้แก่ ธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวงเงิน 5,300 ล้าน
บาท แต่ผ่านไป 2-3 เดือนหลังคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ แต่
ตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้า

สำหรับมูลค่าความเสียหายในช่วง 8
เดือนที่ผ่านมา ชาวประมงบางส่วนไม่ได้
ทำการประมงประมาณ 3,000 ลำ หรือสร้าง
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อ
เดือน ประกอบกับช่วงโควิด-19 ยังกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ สร้าง
ความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท
สำหรับข้อเรียกร้อง 3 ข้อเร่งด่วน
ได้แก่ 1.เร่งปรับปรุงพระราชกำหนด

ประมง พ.ศ.2558 ข้อ 2.ขอให้ตั้งคณะ
กรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ระดับ
ชาติ 3.ขอให้ยกเลิกกรรมการเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ประมงผิดกฎหมาย (ฉ.1)
และติดตามแรงงานภาคประมง (ฉ.2)
และขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
แก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ระดับชาติแทน

"หากไม่มีสัญญาณตอบรับ หรือได้
รับคำตอบจากรัฐบาล 7-10 วัน จะเดิน
ทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล"

ด้านนายเฉลิมชัย กล่าวว่า ยืนยัน
จะทำสรุปข้อเรียกร้องเพื่อนำเรียน
นายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
นำเรียนได้ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งเร่ง
ดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง ครอบคลุมเงิน 10,300
ล้านบาท ที่ผ่าน ครม.แต่ยังติดขัดปัญหา
นำเงินออกจากระบบมีปัญหา

เกษตรฯ เผยมติ ครม. เยียวยาชาวสวนลำไยปี'63 ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่

ที่ประชุม ครม.มีมติ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพการผลิตค่อนข้างสูง โดยในปี 2562 มีผลผลิตจำนวน 1,011,276 ตัน มูลค่าการส่งออกลำไยสด 583,297 ตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท และลำไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็น 8,780 ล้านบาท ตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่ร้อนแล้งส่งผลให้ลำไยมีการออกดอกและติดผลมากแต่ผลลำไยไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวสวนลำไยได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้ง ส่งเสริมโครงการ จากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอ เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของโครงการจะต้องเป็นเกษตรกร

ชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยที่โผล่ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563) ขอให้มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หากเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เช่นเดียวกัน โดยต้อง เตรียมเอกสาร และหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ (ถ้ามี) สำหรับทะเบียนบ้านที่นำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกำหนดบ้านเลขที่ และกรณีที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนการจ่ายเงินให้เกษตรกรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะดำเนินการตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

'ชาวประมง'พร้อมขายเรือเล็กลำปลา ยื่น3ข้อเร่งแก้-อีเอ็ม1แสนคนบุกทำเนียบ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือร้องเรียนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ตั้งใจ ต่อข้อเรียกร้องสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ยืนยันจะทำสรุปข้อเรียกร้องเพื่อนำเรียนนายกฯในสัปดาห์หน้า พร้อมเร่งดำเนินการเรื่องสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 10,300 ล้านบาท ที่ ครม.เห็นชอบแล้วแต่ยังติดขัดปัญหาอยู่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะประสานงานและเร่งแก้ไขโดยเร็ว

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาไอยูยู มากกว่า 6 ปี แต่ชาวประมงยังเผชิญกฎ ระเบียบรัฐบาลบังคับใช้มาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ชาวประมง 22 จังหวัดยื่นยื่นขายเรือคืนไปแล้วประมาณ 2,500 ลำ คาดว่าทั้งประเทศจะขายเรือคืนไม่ต่ำกว่า 5,000 ลำ จากเรือที่มีทั้งระบบประมาณ 12,000 ลำ ถ้ากฎหมายและกฎระเบียบยังเป็นลักษณะนี้ ชาวประมงก็พร้อมที่จะขายเรือคืนทั้งระบบ และจะเลิกอาชีพชาวประมงทันทีเพราะทำต่อไม่ไหว

นายกำจรกล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ชาวประมงได้รับผลกระทบเนื่องจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. มีวงเงินช่วยเหลือชาวประมง 5.3 พันล้านบาท ตอนนี้เรื่องยังไม่มีความคืบหน้า สำหรับความเสียหายช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ชาวประมงบางส่วนไม่ได้ทำการประมงประมาณ 3,000 ลำ สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ขาดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประกอบกับช่วงโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติม ไม่ใช่เพียงชาวประมงที่ได้รับความเสียหาย ยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ สร้างความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท

นายกำจรกล่าวว่า ทางสมาคมฯจึงขอเรียกร้อง 3 ข้อเร่งด่วน ได้แก่ 1.เร่งปรับปรุง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 และขอให้มีตัวแทนเข้าไปแก้ไขกฎหมาย 2.ขอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงระดับชาติ โดยมีนายกฯเป็นประธาน เพราะที่ผ่านมาไม่มีกรรมการชุดไหนจริงจังต่อชาวประมงสักคณะ เพียงแค่ชื่อเวลาไปเรื่อยๆ และ 3.ขอให้ยกเลิกกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหากทำประมงผิดกฎหมาย (ฉ.1) และติดตามแรงงานภาคประมง (ฉ.2) และขอให้นายกฯเป็นประธานแก้ไขปัญหาประมงระดับชาติแทน

“หากไม่มีสัญญาณตอบรับจากรัฐบาลใน 7-10 วัน ชาวประมงประมาณ 1 แสนราย จะเดินทางเข้าพบนายกฯที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะใกล้จะหมดตัวแล้ว ตอนนี้ไม่มีแต่หนี้สิน” นายกำจรกล่าว